

สรุปประเด็นจากที่ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ	๑. แสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้อำนวยการใหม่ รวม ๑๖ ท่าน ๒. กสธ. ร่วมกับ กรม อ. ดำเนินการขับเคลื่อนการลด ละ ยกเลิกการใช้สารเคมีพาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต ๓. จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรม อ. ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ โดยเพิ่มจากเดิม ๑ ยุทธศาสตร์ คือ Health literacy เป็นงานสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกัน	รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	๒. รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๒ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรม อ.	รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	๓.๑ กค. นำเสนอภาพรวมผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี ๖๒ ข้อมูล ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ เป้าหมาย ก.คลัง/กรม อ. ร้อยละ ๑๐๐ ผลร้อยละ ๙๘.๙๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย, งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปี ๖๓ ให้ใช้ งบประมาณปี ๖๒ ไปพลางก่อน รอบแรก ๙๒๕,๒๘๑,๐๐๐ บาท จัดสรรให้หน่วยงาน แล้ว ๓๒๗,๕๘๒,๖๐๐ บาท กั้นเงินไว้ ๑๔ รายการ ๓๓,๕๙๕,๒๘๑.๖๗ บาท และรายการ งบลงทุนปี ๖๓ (ยังไม่ผ่านคณะกรรมการวิสามัญ) ๓๓๙ รายการ ๒๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมครุภัณฑ์ computer) ข้อมูล ณ ๑๖ ก.ย.๖๒ สำหรับการเตรียมความพร้อมการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน ปี ๖๓ กค. กำหนดระยะเวลา แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างรายจ่ายลงทุน ปี ๖๓ แต่ละวิธี และได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน ปี ๖๓ ทั้งนี้ กค. เชิญประชุมผู้รับผิดชอบงาน พัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓๐ ต.ค.- ๑ ก.ย.๖๒ ณ จ.ชลบุรี	รับทราบ และมอบหมายหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้ ๑. หน่วยงานที่กั้นเงินไว้เหลือมปี ติดตามการดำเนินงาน และ เร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ. เนื่องจากจะเข้าคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ. ๑๗ ต.ค.๖๒ ๒. ทุกหน่วยงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมประชุมฯ ๓๐ ต.ค.- ๑ ก.ย.๖๒ ณ จ.ชลบุรี
	๓.๒.๑ คอ.๑๒ นำเสนอ HPC Transformation ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ๑) Premium Clinic/Wellness Center ๒) Surveillance System โดยพัฒนาการ ดำเนินงานครอบคลุมทุกกลุ่มวัย อาทิ Chat Bot, คู่มืออนามัยเจริญพันธุ์ ๒ ภาษา, HUCA, โครงการชะลอชรา, Lab และระบบ Mrisk เป็นต้น	รับทราบ และชื่นชมการดำเนินงานของ คอ.๑๒ ยะลา พร้อมทั้ง เสนอแนะให้ดำเนินการวิจัยควบคู่ด้วย โดยต้องมีการ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุม กับกลุ่มทดลอง
	๓.๒.๒ คอ.๔ นำเสนอ Best Practice โดย คอ.๔ ได้ดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์ เด็กเล็กด้วยหลักสูตร HighScope อ้างอิงจากงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล Prof. James J. Heckman จาก ม.ชิคาโก และนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย โดย ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย “โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษา ปฐมวัย ที่มีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตร High Scope” ซึ่งได้เปรียบเทียบผลการประเมิน EF (MU EF- ๑๐๑) กับค่า Norm ของประเทศ ทั้งนี้ ภายในปี ๖๕ คอ.๔ จะขยายศูนย์ Training ๕ แห่ง ศูนย์ต้นแบบ ๕๐% ของตำบล (จ.ลพบุรี) ศูนย์ต้นแบบ ๑๐% ของตำบล (เขต) ต่อไป	รับทราบ

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ	<p>๕.๑ กผ. นำเสนอ ดังนี้</p> <p>๑. ภาพรวมโครงการสำคัญและกิจกรรมสำคัญ ปี ๖๓ กับการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ๑๗ โครงการ และการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน ๖ โครงการ</p> <p>๒ ประเด็นสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๒ ดังนี้</p> <p>๑) ทบทวนคำสั่ง Cluster องค์ประกอบการประชุมวันอังคาร ผู้รับผิดชอบ กผ.</p> <p>๒) กิจกรรมร่วม โดยจัดประชุมชี้แจงแผนภาพรวม พร้อมกับ พัฒนา Capacity Building เชิงลึก ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย และวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มที่ ๒ Cluster วัยทำงาน วัยผู้สูงอายุ และอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ ๓ ชี้แจงบุคลากรภายนอกกรม อ. โดย Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบชี้แจง กลุ่มเป้าหมาย ระดับท้องถิ่น ส่วนกลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัดและอำเภอ มอบ Cluster ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓) ติดตาม Small Success รายไตรมาส และประเด็นงานตามนโยบาย รชม. ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ การประชุม คกก.ขับเคลื่อนภารกิจหลัก</p> <p>๓. ผลงานเด่น ปี ๖๒ เสนอ กสธ. ๙ ต.ค.๖๒ จำนวน ๔ เรื่อง</p> <p>๔. ของขวัญปีใหม่ ปี ๖๓ ได้แก่ Fee Schedule งานส่งเสริมทันตสุขภาพ และของขวัญวันเด็ก ปี ๖๓ ได้แก่ แว่นตา</p>	<p>รับทราบ และมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุก Cluster ทบทวนคำสั่ง Cluster, ประสาน คอ. ส่งผู้แทน เข้าร่วมประชุม Cluster หลัก เพื่อติดตามงานร่วมกัน และ กำหนดให้ผู้ทำหน้าที่เลขานุการ Cluster เป็นระดับ ผอ.</p> <p>๒. กิจกรรมร่วม มอบเจ้าภาพหลัก ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มที่ ๒ Cluster วัยผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๓ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม (ระดับท้องถิ่น) Cluster ที่เกี่ยวข้อง (ระดับจังหวัดและอำเภอ)</p> <p>๓. มอบ Cluster ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลงานเด่น และมอบ กผ. เพิ่มข้อความที่แสดงความเป็น Partnership ในโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน และ Outcome ที่ชัดเจน</p> <p>๔. สท. กำหนดรายละเอียด Fee Schedule ให้ชัดเจน พร้อมทั้ง ชี้แจง คอ.ให้รับทราบว่า จะปฏิบัติอย่างไร และกำหนดไว้ใน Small Success ด้วย เน้นเป้าหมายร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ หญิงตั้งครรภ์/เด็กที่รับบริการทันตกรรม</p> <p>๕. Cluster วัยเรียน การขอรับการสนับสนุนแวนตาจาก กองทุนตำบล สปสช. บรรจุเป็นโครงการตามนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาการส่งแวนตาให้ได้</p>
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ	<p>๕.๒ กตส. นำเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี งบ. ๖๓ โดยมีแนวนโยบายการดำเนินงาน การตรวจสอบเชิงป้องกัน และเชิงระบบ มีแผนการตรวจสอบภายใน โดยให้บริการ ให้ความเชื่อมั่น และบริการให้คำปรึกษา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ</p> <p>๕.๓ กจ.นำเสนอการบริหารอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)</p> <p>- ปัจจุบัน กรม อ. มีอัตรากำลังว่าง ๑๒๖ อัตรากำลัง และมีมาตรการการบริหารอัตรากำลัง พกส. ดังนี้ ๑) กำกับอัตรากำลัง พกส. โดยพิจารณาความสามารถในการจ้าง ๒) พิจารณากรอบอัตรากำลัง หากเกินกรอบ ไม่มีการจ้างทดแทน และ ๓) กรณีต้องการจ้างใหม่ ให้หน่วยงานจัดทำแผนสรรหารายได้</p> <p>- คอ.๔ มีประเด็นหารือกรณีแพทย์ที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์จะดำเนินการอย่างไร</p>	<p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ และเห็นควรกำหนดนโยบายให้รับแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ หากไม่มีให้ทำเรื่องส่งคืน สป.สธ.</p> <p>รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานใช้เงินนอกงบประมาณให้หมด ปีต่อปี หรือส่งคืน สตง. เป็นเงินรายได้แผ่นดิน</p> <p>รับทราบ และมอบทุกหน่วยงานจัดทำสรุปรายงานฯ เป็น One Page และ คลิปวีดีโอ หลังจากเดินทางกลับจากไปราชการต่างประเทศ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p>